

KẾ HOẠCH
Công tác Tháng 10 năm 2020 tại cơ quan Sở Y tế

TT	Nội dung công việc	Thời gian	Địa điểm	Người thực hiện	Đơn vị phối hợp
I	LÃNH ĐẠO SỞ				
1	Chỉ đạo các hoạt động chung toàn ngành.	Tháng 10	Tại tỉnh, các huyện, thành phố	Lãnh đạo Sở	Các đơn vị liên quan
2	Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.	Tháng 10			
3	Chỉ đạo các đơn vị triển khai kế hoạch đảm bảo công tác y tế, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.	Tháng 10			
II	VĂN PHÒNG SỞ				
1	Tiếp tục tham mưu thực hiện quy trình, ban hành các quyết định về công tác cán bộ.	Tháng 10	Tại tỉnh	Đ/c Trường Đ/c Giang	Các Phòng (tương đương) thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc
2	Tiếp tục lãnh chỉ đạo công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính; cập nhật hồ sơ cán bộ công chức, viên chức.	Tháng 10	Tại tỉnh	Đ/c Trường Đ/c Giang	Các Phòng (tương đương) thuộc Sở và các cơ quan liên quan
3	Triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế xã, phường, thị trấn; thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.	Tháng 10	Tại tỉnh	Đ/c Trường Đ/c Giang	Các Phòng (tương đương) thuộc Sở và các cơ quan liên quan
4	Xây dựng kế hoạch đào tạo giai đoạn 2021-2025.	Tháng 10	Tại tỉnh	Đ/c Trường Đ/c Giang	Các Phòng (tương đương) thuộc Sở và các cơ quan liên quan
5	Tiếp tục triển khai thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan Sở Y tế.	Tháng 10	Tại tỉnh	Đ/c Trường Đ/c Dương	Các Phòng (tương đương) thuộc Sở và các cơ quan liên quan

TT	Nội dung công việc	Thời gian	Địa điểm	Người thực hiện	Đơn vị phối hợp
6	Phối hợp với các Phòng tổ chức các cuộc họp, Hội nghị với các đơn vị liên quan tại cơ quan Sở Y tế.	Tháng 10	Tại tỉnh	Đ/c Trường Đ/c Dương	Các Phòng (tương đương) thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc
7	Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính chuẩn bị các nội dung liên quan đến Giao ban công tác Y tế 09 tháng năm 2020.	Tháng 10	Tại tỉnh	Đ/c Dương	Các Phòng (tương đương) thuộc Sở và các đơn vị trực thuộc
8	Tham gia góp ý các dự thảo Văn bản của các cơ quan cấp tỉnh, Trung ương.	Tháng 10	Tại tỉnh	Đ/c Trường Đ/c Dương	Các Phòng (tương đương) thuộc Sở và các cơ quan liên quan
III	PHÒNG NGHIỆP VỤ Y - DƯỢC				
1	Tiếp tục cập nhật các Văn bản của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế để tham mưu cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Lãnh đạo Sở Y tế về Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19 trong giai đoạn mới.	Tháng 10	Tại tỉnh, các huyện, thành phố	Đ/c Bích Đ/c P. Anh Đ/c Hiến Đ/c Thùy	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các đơn vị liên quan
2	Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác y tế tại đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2020 và dự giao ban với TTYT huyện và các TYT xã.	Tháng 10	Tại tỉnh, các huyện, thành phố	Đ/c Bích Đ/c P. Anh Đ/c Hiến	Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan
3	Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc năm 2021-2022.	Tháng 10	Tại tỉnh	Đ/c Bích Đ/c Bảo Đ/c Liên	Sở KH & ĐT; Sở Tài chính; Bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan
4	Thẩm định hồ sơ cấp CCHN và GPHD của các cơ sở Y, Dược tư nhân trên địa bàn.	Tháng 10	Tại tỉnh, các huyện, thành phố	Cà phòng	Các đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân
IV	THANH TRA SỞ				
1	Giải quyết đơn thư	Tháng 10	Tại tỉnh, các huyện, thành phố	Đ/c Nhi Đ/c Nhâm	Các đơn vị liên quan
2	Tiếp tục triển khai Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập năm 2020	Tháng 10	Tại tỉnh, các huyện, thành phố	Đ/c Nhi Đ/c Nhâm	Các đơn vị liên quan
3	Tổng hợp báo cáo Kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2020.	Tháng 10	Tại tỉnh.	Đ/c Nhi Đ/c Nhâm	Các đơn vị liên quan

TT	Nội dung công việc	Thời gian	Địa điểm	Người thực hiện	Đơn vị phối hợp
V	PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH				
1	Chuẩn bị các nội dung giao ban công tác y tế 9 tháng đầu năm 2020.	Tháng 10	Tại tỉnh	Đ/c Hải Đ/c Thủy Đ/c Dương	Các đơn vị liên quan
2	Thẩm định các xã đạt Chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.	Tháng 10	Tại tỉnh	Đ/c Hải Đ/c Dương	Các đơn vị liên quan
3	Hoàn thành dự thảo Đề án tự chủ về tài chính các đơn vị trình UBND tỉnh	Tháng 10	Tại tỉnh	D/c Lan	Các đơn vị liên quan
4	Xây dựng Kế hoạch giám sát, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng TYTX thuộc danh mục đầu tư nguồn vốn đầu tư trung hạn năm 2020 vốn vay của ADB.	Tháng 10	Tại tỉnh, các huyện, thành phố	Đ/c Hải Đ/c Thuật	Các đơn vị liên quan
5	Triển khai nghiên cứu đề xuất nội dung Quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế để đưa vào Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030.	Tháng 10	Tại tỉnh, các huyện, thành phố	Đ/c Hải Đ/c Dương	Các đơn vị liên quan
6	Tiếp tục tham gia nhiệm vụ khác khi được phân công.	Tháng 10	Tại tỉnh, các huyện, thành phố	Cả phòng	Các đơn vị liên quan

Nơi nhận:

- Các Phòng và tương đương thuộc Sở (Thực hiện);
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Các Công chức thuộc cơ quan Sở;
- Lưu: VT, VP. Dương.

Q. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Hưng